

VPS



VPS ย่อมาจาก Virtual private server สามารถลดความล่าช้าระหว่างเทอร์มินัล MT4 ลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ MT4 ด้วยการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลในตำแหน่งที่ปลอดภัย นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ความเร็วในการดำเนินการที่เร็วยิ่งขึ้น รับปริมาณการเทรดที่สูงขึ้น และคว้าโอกาสในการซื้อขายที่มากกว่า!

การสมัคร

1. ลูกค้าจะต้องสั่งซื้อบริการ VPS ด้วยตัวเอง และส่งอีเมลสมัครขอรับเงินคืนไปที่ info@startrader.com (โปรดแนบใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อบริการ VPS) หลังจากถึงเกณฑ์การชำระเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด เราจะดำเนินการตรวจสอบ เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น STARTRADER จะดำเนินการชำระเงินคืนให้กับลูกค้าโดยการโอนเงินให้กับบัญชี MT4 ของลูกค้าโดยตรง หากไม่ครบตามเงื่อนไขกำหนดลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนค่าบริการ รายละเอียดอีเมลสำหรับการยื่นขอรับเงินคืน มีดังนี้:

เรื่อง: XXX (ชื่อลูกค้าภาษาอังกฤษ) -XXX
(หมายเลขบัญชี MT4) - ขอเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ VPS

เนื้อหา:

ชื่อ: XXXXX (ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขบัญชี MT4: XXXXX

วันที่ซื้อบริการ VPS: XXXXX
(ต้องตรงกับวันเวลาที่ระบุในใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อบริการ VPS)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการ VPS: XXX USD

2. ลูกค้าสามารถส่งอีเมลสมัครขอเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ VPS ที่ซื้อได้ย้อนหลัง 3 เดือน (แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด)

STARTRADER ให้บริการ VPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การซื้อขายให้กับลูกค้าของเรา!

อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่สามารถเบิกได้	
Tier1	20 USD/ เดือน
Tier2	30 USD/ เดือน

เงื่อนไขการขอรับบริการ	
Tier1	ฝากเงินมากกว่า 3000 USD ปริมาณการเทรดมากกว่า 5 ล็อตมาตรฐาน/เดือน
Tier1	ฝากเงินมากกว่า 5000 USD ปริมาณการเทรดมากกว่า 10 ล็อตมาตรฐาน/เดือน

*"เดือน" ในที่นี้หมายถึง 30 วันตามวันปฏิทิน นับจากวันที่เปิดใช้งาน VPS วันที่เปิดใช้งานจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ระบุไว้ในใบเสร็จการซื้อบริการ VPS ที่ใช้นำมายื่นเพื่อขอชำระเงินคืน



ให้บริการ 24/7

สามารถใช้ EA ในการเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในขณะที่ปิดคอมพิวเตอร์



ลดความล่าช้า ดำเนินการ รวดเร็ว

VPS สามารถทำหน้าที่เปรียบเสมือน เซิร์ฟเวอร์ธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าได้รับบริการในการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น



เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว

เซิร์ฟเวอร์นี้มีไว้สำหรับการซื้อขายโดยใช้ EA และจะไม่ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่อาจเปิดหรือใช้งานในเวลาเดียวกัน



มีเสถียรภาพสูงสุด

คุณจะไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของเครื่อง ข่ายอีกต่อไป เช่น คุณภาพของสัญญาณที่ไม่ดี การเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลว และปัญหาอื่นๆ



ความเข้ากันได้ที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพสูง

สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ทั้งระบบของ Windows Mac และ Linux



เข้าถึงได้ง่าย

คุณสามารถเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดายจากคอมพิวเตอร์เครื่องก็ได้ และสามารถเข้าได้ทุกที่ ทุกเวลา

คำเตือนความเสี่ยง

1. บริการ VPS ข้างต้นให้บริการโดยบุคคลที่สาม และ STARTRADER จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางธุรกรรมใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความล้มเหลวในการให้บริการของ VPS
2. หากมีปัญหาขณะใช้บริการ VPS ลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการโดยตรงด้วยตนเอง
3. ขอแนะนำให้ลูกค้าทำความเข้าใจคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องของ EA อย่างดีถ้วนรอบครอบ และปรึกษากับเจ้าของหรือผู้ให้บริการ EA โดยละเอียดก่อนใช้บริการ VPS

